
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ       
เป็นวันที่สอง 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  

   (๑) กระทู้ถาม      ไม่มี 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
                            ๑. รับทราบศาลฎีกา ได้มีค าสั่งคดีด า ที่ ลต/(สส) เลขที่ ๕๘๕/๒๕๖๒ ระหว่าง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
นั้น ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ แทน นายกรุงศรีวิไล       
สุทินเผือก ผู้คัดค้าน โดยประกาศเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
           ที่ประชุมรับทราบ 
      ๒. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๖๕๓ มีการสรุป      
การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เวลาในการอภิปราย คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้เวลา ๒ 
ชั่วโมง ๔๑ นาที ๒๙ วินาที เหลือเวลา ๒ ชั่วโมง ๑๘ นาที ๓๑ วินาที พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ๗ 
นาที     ๕๒ วินาที เหลือเวลา ๙ ชั่วโมง ๕๒ นาที ๘ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง ๕๒ นาที ๕๖ 
วินาที เหลือเวลา ๑๕ ชั่วโมง  ๓๗ นาที ๑๔ วินาที 
                            ที่ประชุมรับทราบ   

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    ไม่มี 

  (๔) เรื่องท่ีคุณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว               ไม่มี 

  เรื่องด่วน      
  - รา่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙        
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
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  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับ
กรณีกองทุนหมู่บ้านเป็นการจัดซื้อของประชาชนเพื่อประชาชน โดยไม่ได้ยึดกฎระเบียบแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาก ากับกฎเกณฑ์ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่ประชาชนไม่สามารถบริหารงานได้เองต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
จากทางราชการ จึงต้องการให้มีการตรวจสอบความทุจริตโดยประชาชนที่แท้จริง และมีการจัดสรรงบประมาณ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส าหรับการจัดงบประมาณสร้างถนนของกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณกว่า 
๑๙๓,๕๕๔ ล้านบาท โดยที่กรมทางหลวงมีงบประมาณ ๑๒๘,๕๗๗ ล้านบาท แต่มีงบประมาณในการควบคุม
ความปลอดภัยทางถนนเพียง ๕,๔๑๒ ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท มีงบประมาณ ๔๙,๔๖๕ ล้านบาท    
มีงบประมาณควบคุมความปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยเพียง 
๒,๐๙๓ ล้านบาท ขณะที่ยอดรวมด้านความปลอดภัยทางถนนน้อยเกินไปและไม่ชัดเจน มีปัญหาการก าหนด
อัตราเสียชีวิตของกรมทางหลวง เพราะไม่มีหลักค านวณ ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลความสูญเสียบนถนน 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ประเมินว่า ๖ แสนล้านบาทต่อปี iRAP ๑.๒๔ แสนล้านบาทต่อปี    
ดังนั้น การพัฒนาถนนของไทยให้เป็นระดับ ๓ ดาว จะช่วยลดความสูญเสียลงเทียบค่าคุ้มทุนหากลงทุน         
๑ บาทจะคุ้มทุน ๓๔ บาท เรื่องถนน ๓ ดาวเป็นมาตรการที่ได้รับการพิสูจน์จากทั่วโลกแล้ว ขอให้เปลี่ยนระบบ
คิดและใช้นโยบายถนนปลอดภัย ๓ ดาว โดยสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม หากลงทุนได้ภายในปี ๒๐๓๐ จะช่วยลด
จ านวนผู้เสียชีวิตลงต่อปีถึง ๗,๕๑๙ คน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า ๖.๒ ล้านล้านบาท ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงกับคนใช้รถใช้ถนน อาทิ ทางเข้า - ออก ไฟส่องแสงสว่าง ความกว้างไหล่ทาง ถนนไม่มี
เกาะกลาง การจัดสรรงบของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้งบถึง ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท โดยได้
ด าเนินการจัดท าเป็นถนนราดยางเป็นส่วนใหญ่ เห็นสมควรให้น างบเหล่านี้ไปพัฒนาแหล่งน้ า โดยเฉพาะระบบ
ประปาในหลายพ้ืนที่ที่มีปัญหา บางพ้ืนที่ไม่มีระบบประปา ซึ่งปัจจุบันจ าเป็นต้องปฏิรูปส านักงบประมาณ       
ในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี ้ส านักงบประมาณมีการตัดงบประมาณโดยไม่สนใจท้องถิ่นที่
เสนอโครงการเข้ามา อาทิ โครงการเล็ก ๆ จะถูกตัดไปทันที แต่ในทางกลับกันส านักงบประมาณจะอนุมัติให้
เพียงโครงการใหญ่ๆ แม้ส านักงบประมาณจะมีอ านาจท าได้ แต่ก็ไม่เหมาะสม ปัญหาการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่หน่วยงานในหลาย ๆ กระทรวงได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น
บริหารจัดการ อาทิ ต าบลคุ้งกระถิน อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกสวนมะพร้าว 
สภาพพ้ืนที่ร้อยละ ๘๐ เป็นพ้ืนที่ที่น้ าทะเลไม่สามารถดันน้ าในแม่น้ าแม่กลอง เข้าสู่คลองตามธรรมชาติเพ่ือท า
การเกษตรได้ และถึงแม้จะมีโครงการขุดลอกคลองหลายโครงการแล้ว และแม้ว่าจะขุดให้ลึกเพียงใด น้ าก็ไม่
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างพอเพียง ที่ผ่านมาชลประทานได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบท่อส่งน้ าไว้หลายจุด แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งต าบล  แต่ชลประทานไม่สามารถเข้ามาด าเนินการได้ 
เนื่องจากโครงการเหล่านี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) แม้ว่าจะสามารถตั้งงบประมาณขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่นได้     
แตไ่ม่มีศักยภาพ ไม่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเมื่อ อบต.รับโอนแล้ว การปรับปรุง การต่อเติม 
การบ ารุงรักษาก็จะท าได้ยาก เพราะขาดวิศวกรที่มีความช านาญการ โดยปัญหาในลักษณะนี้เคยมีการหารือ    
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ในคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการชี้แจงจากตัวแทน  ส านักงานคณะกรรมการ         
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากมีปัญหาในลักษณะนี้ให้องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นส่งโครงการที่มีปัญหาคืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ก็ให้โอนส่งมอบกลับคืนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม ซึ่งลักษณะนี้จะท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนเกิดความล่าช้า และเชื่อว่าทั้งประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ปัญหาเช่นนี้ ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถรอได้ จึงขอให้ส านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานทุก ๆ กระทรวง และส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไดร้่วมกันพิจารณาหาแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะนี้ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณ
ในปีต่อๆ ไป เพ่ือจะได้น างบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับ
การแก้ปัญหาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า มีการก าหนดตัวชี้วัดลดงบความมั่นคงปีละ ๑๐ % ลดจ านวนเหตุ
รุนแรงปีละ ๒๐% ซึ่งงบประมาณในแผนบูรณาการปี ๒๕๖๔ ตั้งงบไว้ ๙,๗๓๒ ล้านบาท และมีแนวโน้มลดลง
เรื่อย ๆ ซ่ึงในแต่ละปตีัวเลขงบประมาณที่ลดลงเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่การเจรจาสันติภาพกับผู้เห็นต่างจากรัฐ 
แม้ทิศทางจะมุ่งสู่การเจรจา แต่รายละเอียดงบประมาณน้อยมาก อาทิ การเยียวยา/ฟ้ืนฟูสันติภาพร้อยละ 
๑๖.๔ การพัฒนาร้อยละ ๕.๗ ความมั่นคงร้อยละ ๓๕.๘ การปรับทัศนคติ/โฆษณาชวนเชื่อร้อยละ ๔๒.๑       
ซึ่งมากที่สุดในแผน รัฐบาลควรพิจารณาตัดงบโครงการที่มีวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องมีวาระแอบแฝง หรือสร้ าง
ปัญหามากกว่าแก้ปัญหา แต่รัฐบาลกลับท าเพียงลดงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่โครงการ   
ที่มีปัญหายังคงอยู่ เช่น ส่งทหารเข้าโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังค่านิยม หรือใช้วิธีเปลี่ยนชื่อโครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุข ที่วัตถุประสงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องกับเด็กอายุ ๑-๕ ปีและสามารถ    
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง จ านวน ๙๒๖ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นถึง ๑๗ ล้านบาท 
ซึ่งเป็นงบข่าวกรองเชิงรุกของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถึง  ๓๖๙ ล้านบาท 
นอกจากนี้ ยังมีงบใช้งานมวลชนด้านความมั่นคงอีก ๖๖๕ ล้านบาท จึงพบว่าทิศทางของหน่วยความมั่นคง   
เริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การเก็บดีเอ็นเอ ทั้งแบบพุ่งเป้าและเหมารวมทั้งชาวบ้าน ครู ผู้สูงอายุ ทหารเกณฑ ์
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเก็บข้อมูลรูปถ่ายและบัตรประชาชน โดยมีการ
ตั้งข้อสังเกตว่า หากต้องการสันติสุขจริงรัฐบาลต้องไม่จัดท างบประมาณในลักษณะเช่นนี้อีก เพราะพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ไม่ใช่เป็นการท างานในรูปแบบห้องทดลอง ขอให้รัฐบาลด าเนินการอย่างจริงจัง ในส่วนการใช้
นวัตกรรมควบคุม ติดตาม และเก็บข้อมูล ขอให้รัฐบาลหยุดสร้างความแตกแยกแต่ขอให้รัฐบาลเร่งด าเนินการ
เยียวยาประชาชนและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ไม่มีการตั้งบการประชุมออนไลน์ สภาจะไม่
สามารถพิจารณาได้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗,๕๕๗ แห่งต้องเข้ามาชี้แจง ถ้าสภาไม่จัดให้ลงมติทาง
ออนไลน์ได้ และหากพิจารณาไม่ทันเดือนตุลาคมนี้ ประชาชนจะเดือดร้อน เช่นเดียวกับที่รัฐบาลไม่จัดสรร       
งบดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาระบบที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของประกันสังคม การบันทึกข้อมูล ๑ คน
ใช้เวลา ๑๐ - ๓๐ วินาที เพราะประมวลผลข้อมูลแบบโบราณเมื่อ ๓๐ ปีก่อน รวมทั้งวิธีการท างานแบบที่ท าให้
ประชาชนกรอกข้อมูลขอรับเงินเยียวยาไม่ได้ ถ้ายังจัดงบดิจิทัลแบบเดิมก็จะเป็นงบคงรูปที่สิ้นหวัง เพราะไม่



- ๔ - 

 

สามารถเกิดขึ้นจริง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ งบประมาณกระทรวงดิจิทัลฯ ๑.๘ พันล้านบาท ถือว่าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
๑๘.๕ มากที่สุดของทุกหน่วยงานในระดับกระทรวง อีกท้ังความถดถอยของประชาชนในประเทศ เพราะรัฐบาล
ไม่สามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ าได้ ส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตย เพราะกลุ่มอ านาจทางการเมือง กลุ่มอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ แทรกแซงเพ่ือตนเองและพวกพ้อง ดังเช่นกรณีปัญหาคนไม่มีที่ดินท ากิน ๑๐ ล้านคน ซึ่งที่ดิน   
อยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย และจนถึงขณะนี้ยังแก้ไขไม่ได้ จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยความเหลื่อมล้ า     
ของไทยใน ๑๐ ปี ยังมีความเหลื่อมล้ าสูง คนไทยร้อยละ ๒๐ รายได้ต่างกัน ๑๐.๓ เท่า และอันดับ          
ความเหลื่อมล้ า ความมั่งคั่งของไทยอยู่อันดับที่ ๒๗ สูงกว่าเวียดนาม สะท้อนว่าคนจนร้อยละ ๑๐ ของคนไทย        
มีทรัพย์สินเป็น ๐ หรือหนี้ติดลบ และความเหลื่อมล้ าจะเพ่ิมขึ้นหลัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ 
สะท้อนหลังจากล็อกดาวน์ที่ท าให้ภาระหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น รายได้ครัวเรือนลดลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง 
เช่น การท่องเที่ยว แรงงานภาคท่องเที่ยวตกงาน ๒.๕ ล้านคน ภาคอุตสาหกรรม ๑.๕ ล้านคน และเกษตรกร
จะถูกซ้ าเติมจากภาวะภัยแล้งรวม ๖ ล้านคน หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  มีเวลาที่ให้ส่งข้อเสนอปรับปรุง
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ส านักงบประมาณ ระบุว่า ไม่มีหน่วยงานไหนขอปรับลดงบประมาณของกระทรวง กรม 
ท าให้งบไปรวมในงบกลาง ส่งผลให้งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จึงเป็นงบปกติไม่ใช่งบในภาวะฉุกเฉิน แต่เป็น       
งบกลาง ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท และงบกลางปี ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉินอีก ๔๐,๓๒๕ ล้านบาท           
ยังไม่รวมงบประมาณจาก พ.ร.บ.เงินกู้อีก ๔ แสนล้านบาท ดังนั้น รัฐจึงมีงบถึง ๖ แสนล้านบาท จึงมีข้อเสนอ 
คือ ต้องปรับลดและกลั่นกรองงบเงินกู้ ๔ แสนล้านบาทให้ถึงมือประชาชน และต้องใช้จ่ายงบประมาณ          
ปี ๒๕๖๓ ให้คุ้มค่า ส าหรับงบประมาณการก่อสร้างและบ ารุงรักษาของกรมทางหลวงในพ้ืนที่ภาคใต้ตั้งแต่       
ปี ๒๕๔๔ จนถึงปี ๒๕๕๗ พบว่า ภาคใต้มีงบประมาณก่อสร้างถนนทางหลวง และงบบ ารุงรักษาที่น้อยที่สุด 
เพราะรัฐบาลในขณะนั้นไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่เลย จนถึงยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ท าจดหมายส่วนตัวขอความเป็นธรรมไปยังรัฐบาล 
จึงท าให้รัฐบาลจัดงบประมาณเพ่ิมขึ้นตามล าดับ จากปี ๒๕๕๕ ได้งบประมาณ ๔.๘ พันล้านบาท ปี ๒๕๕๙ 
ได้รับงบประมาณ ๘.๔ พันล้านบาท และปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๑.๓ หมื่นล้านบาท ซึ่งใกล้เคียง          
กับงบประมาณการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑.๑ หมื่นล้านบาท แต่ก็ยังไม่
เพียงพอส าหรับการเยียวยาหรือคืนความเป็นธรรมให้กับประชากรภาคใต้เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ขณะที่
การจัดงบประมาณในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ที่เป็นไป    
ด้วยความล่าช้ากว่าภาคอ่ืน ๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเสนอการก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่คิดกันมาเป็นเวลา ๕๐ ปีแล้ว แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น 
จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไดร้ับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและด าเนินการจัดสรรเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ
ต่อไปด้วย งบประมาณที่เกี่ยวกับการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และความยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ 
กระบวนการยุติธรรม ที่ล้าหลัง และมีความเหลื่อมล้ า ซ้ าเติมคนจน และด้อยโอกาส ไม่ได้รับการพิจารณา    
ปรับลดงบประมาณลงไป เพราะถือว่าเป็นงานที่หนักแต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อยมาก โดยปี            
๒๕๖๓ - ๖๔ กองทุนยุติธรรมถูกปรับลดงบต่อเนื่อง เหลือเพียงปีละ ๑๕๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี              



- ๕ - 

 

๒๕๖๑ - ๖๒ ลดลงมาตามล าดับ ส าหรับผู้ที่มีปัญหาทัศนะทางการเมืองไม่ตรงกับรัฐบาล และกองทัพ         
จะถูกจับคดีเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหมด และจะหมดสิทธิได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
เพราะขัดกับหลักเกณฑ์คณะกรรมการที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนงบประมาณของกรมบังคับคดี ก็มีงานเพ่ิมขึ้น แต่
ถูกปรับลดงบฯลงถึง ๙๐ ล้านบาท แล้วการด าเนินคดีเก่ียวกับเศรษฐกิจภายหลังช่วงวิกฤตโควิดจะถูกจัดสรรไป
ในรูปแบบใด ขณะที่งบฯของกรมราชทัณฑ์ ได้ถูกปรับลดลงถึง ๒๓ ล้านบาท มีนักโทษในเรือนจ าทั่วประเทศ   
๓ แสนกว่าราย ท าให้เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจ า และไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ   
ความเสมอภาคทางเพศนั้น เนื่องจากส่งผลต่อความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ประกอบกับปัญหา             
เรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมือง งบกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัว ที่พยายามสร้างความเท่าเทียม      
แต่ ไม่มีประสิทธิภ าพ  โดยมี งบประมาณรวม ๒๑๔.๓ ล้ านบาท ซึ่ ง  ๑  ใน ๓  เป็นงบบุคลากร                      
๑๑๒.๙๕ ล้านบาท เป็นงบด าเนินการและลงทุนของราชการ งบ ๓๐ ล้านบาท เป็นงานกิจกรรมสตรีที่ไม่ได้
สร้างความเสมอภาค เมื่อดูผลจากตัวชี้วัด ท าได้ไม่ถึง ๑ ใน ๑๐ จากเป้าที่ตั้งไว้ของงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ ดังนั้นการสร้าง
ความเท่าเทียมทางเพศ คือ ต้องลดภาระผู้หญิงสิ่งที่รัฐยังไม่จัดสรรงบประมาณคือ ช่วง ๒ ปีแรกที่ดูแลเด็กอ่อน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณน้อยมากซึ่งดูแลเด็กประมาณกว่า ๘ แสนคน ซึ่งในกรุงเทพฯ มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถึง ๒๙๘ ศูนย์แต่ได้งบเพียง ๕.๑๒ ล้านบาท ไม่เพียงพอส าหรับอนาคตของชาติ ส าหรับกรณีที่มี
การระบุว่าระบบเศรษฐกิจมีการชะลอตัวสูงซึ่งมีผลกระทบจากโควิด -๑๙ ซึ่งขณะนี้รายได้จากการท่องเที่ยว
แทบเป็นศูนย์ ก าลังประสบปัญหาตกงาน ปิดกิจการ และมีแนวโน้มเลวร้ายมากขึ้น และมีการคาดการณ์ไว้ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวเนื่องน่าจะมีการตกงานของแรงงานภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคบริการสูงถึง ๒.๓ ล้านคน จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว นับตั้งแต่กรุ งเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี 
กระบี่ ต่างเป็นจังหวัดที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก  การจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
จึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับประมาณการของรายได้ การจัดงบประมาณปี ๒๕๖๔ จะต้องลดความเหลื่อม
ล้ า ด้วยการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนให้มากที่สุด แต่รัฐบาลจัดงบประมาณส าหรับการท่องเที่ยวไว้เพียง 
๘,๘๗๓ ล้านบาท จากวงเงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๐.๒๙๕ จากงบประมาณทั้งหมด ส าหรับมาตรการเพ่ือ
กระตุ้นการท่องเที่ยวยังคงเหมือนเดิม ไม่ท าให้เกิดการกระจายรายได้ เช่น  การให้นิติบุคคลจัดสัมมนา          
หักภาษีได้ โครงการประชุมในเมืองไทย ซึ่งนอกจากกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้ไม่มากเท่าที่ควรแล้ว 
ยังท าให้รายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงแรมใหญ่ ๆ แต่ไม่กระจายถึงการท่องเที่ยวชุมชน ถึงแม้มูลค่าทาง
เศรษฐกิจต้องโตขึ้นอย่างน้อยปีละ ๓ เปอร์เซ็นต์ แต่ระบบการศึกษาไทย ไม่อาจพัฒนาประชากรให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับพลเมืองโลกได้เลย ถ้ายังปล่อยให้การจัดงบประมาณการศึกษาไทยเป็นแบบนี้
ต่อไป จะเหมือนเดินไปข้างหน้า แต่เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนเหมือนเดินถอยหลังตลอดเวลา การจัดงบประมาณ
แบบนี้ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศ การปรับลดงบประมาณตามจ านวนเด็กที่ลดลงเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา งบแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาลดลงถึงร้อย ละ ๗.๕๖ ขณะเดียวกันงบกองทุนเสมอ
ภาคทางการศึกษาลดลงถึงร้อยละ ๑๓.๗ การตัดงบประมาณลดลง เป็นการซ้ าเติมความเหลื่อมล้ า            
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และเมื่อนับงบประมาณที่เกี่ยวกับงานประชุมสัมมนาดึงครูออกนอกห้องเรียน จ านวนถึง ๕,๘๑๘ ล้านบาท      
ท าให้เห็นว่าการจัดงบประมาณทางการศึกษาปี ๒๕๖๔ เป็นงบประมาณที่ไม่สามารถยอมรับได้ ในส่วนของ
ประเด็นการเบิกจ่ายเงินจากบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งรัฐจะให้เงินสนับสนุนประมาณ ๔๐๐ 
บาทต่อหัว เพื่อให้สถานประกอบการลงพ้ืนที่ชุมชนตรวจหาโรคเรื้อรัง ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรร
เพ่ิมข้ึนทุกป ีในปี ๒๕๖๑ มีการตรวจพบกลไกการทุจริตในพ้ืนที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า มีคลินิก ๑๘ แห่ง เบิกจ่ายเงินกว่า ๗๔ ล้านบาทเศษ ทั้งที่ไม่ได้มีการ
ตรวจโรคให้กับประชาชนจริง ต่อมา สปสช. เขต ๑๓ ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว แต่จนถึงปัจจุบัน
ไม่มีรายงานว่าได้เรียกเก็บเงินคืนจากคลินิกเหล่านี้ รวมถึงไม่มีรายงานว่า มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพ่ือเอาผิด
หรือให้ระงับยับยั้งการด าเนินการของคลินิก เพราะยังเห็นว่ามีการเปิดให้บริการอยู่ ซึ่งจะน าเสนอเรื่องเข้า
คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป  
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ดูแลประชาชนทั่วทั้งประเทศ 
ส าหรับภาคใต้ได้สั่ งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาแล้ว สามารถต่อเชื่อมเส้นทางใดได้บ้ าง ซึ่งได้              
ตั้งงบประมาณในการพัฒนาภาคใต้มาเป็นล าดับ มากกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องการก่อสร้างสนามบิน
จังหวัดตรัง ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดตรังทั้งหมด เพ่ือส่งเสริมด้านการคมนาคมขนส่ง   
ทางอากาศของประเทศไทย และสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดตรังบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ด้านการคมนาคม โดยจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางในด้านการคมนาคม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษา เพ่ือเชื่อมโยง   
การสร้างถนนเส้นทางสายใหม่ทั่วทุกภูมิภาคที่ไม่ทับเส้นทางเดิม หากเป็นการจัดท าโครงการมอเตอร์เวย์ 
รัฐบาลจะต้องร่ วมทุนกับภาคเอกชน ซึ่ งอยู่ ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการที่อยู่ ในขั้น แปรญัตติ                 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ส่วนกรณีประเด็นปัญหาการจราจรที่ถนนบางแห่งไม่มีเกาะกลางถนน 
ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับเรื่องไปตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ยืนยันว่าการสร้างถนนใหม่จะให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างยิ่ง บางเส้นทางอาจจ ากัดความเร็ ว ส าหรับประเด็นการใช้ยางพาราจะเพ่ิม       
การใช้ประโยชน์ในประเทศ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรม โดยรัฐบาลย้ าให้ทุกกระทรวงใช้ประโยชน์และจัดซื้อ      
จัดจ้างนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ขณะนี้ราคาน้ ามันลดลงจึงแยกบางส่วนไปใช้ยางสังเคราะห์จากน้ ามัน         
ต้องหาวิธีการใช้ในประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องไฟป่าว่า รัฐบาลให้ความส าคัญ           
ส่งเสริมอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและชุมชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในพ้ืนที่ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ      
ของประชาชน โดยรัฐบาลใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา PM ๒.๕ และไฟป่า ทั้งในประเทศและหมอกควันข้ามแดน    
ส่วนมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินใหม่ เช่น สินเชื่อ Soft Loan อนุมัติให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว ๕.๙ หมื่นคน 
วงเงินรวม ๙.๕ หมื่นล้านบาท พร้อมจัดสรรเงินกู้ให้ผู้ประกอบการที่ไม่เข้าเกณฑ์ Soft Loan เพ่ิม ๑ หมื่นล้านบาท   
รายละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท 
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  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจง
ว่า การเบิกเงินเพ่ือสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง สามารถเปิดบริการให้กับประชาชนในการตรวจเบาหวาน ตรวจ
ความดันโลหิต และตรวจหลอดเลือดสมอง  ซึ่งได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทราบข้อมูลว่า
เรื่องท้ังหมดเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่ามีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตจริง มีการเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะ
ทีไ่ม่ได้ให้บริการประชาชนจริง ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ แต่
ได้มีการเรียกเก็บเงินคืน ซึ่งปัจจุบันยังติดตามทวงหนี้อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย เป็น
การทุจริตการเบิกจ่ายงบของรัฐ จึงได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ท าการ
ยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกใบประกอบโรคศิลป์ในคลินิก ๑๘ แห่งแล้ว 

  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจง
เรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า เนื่องจากมีพืชผลการเกษตรหลายชนิดที่ราคาดี อาทิ ราคาข้าวเปลือกที่ถือว่า
เป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ทุเรียนหมอนทองราคาทางการเฉลี่ยทั้งปี กิโลละ ๑๔๐ บาท ราคามังคุด 
กิโลกรัมละ ๓๗.๖๐ บาท ขณะที่หลายปีก่อนกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ท าให้เห็นว่ามีพืชผลการเกษตรหลายชนิด    
ที่ราคาก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีพืชผลการเกษตรชนิดใดราคาตกต่ า รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร และ
ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยประกันรายได้ให้กับผู้ปลูกข้าวโพดย้อนหลังให้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างจากนโยบาย
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดด้วย ส าหรับ ข้าวนโยบายประกันรายได้ฤดูการผลิตที่ก าลังจะมาถึงนี้ก็ได้
มีมติคือ ให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติจะมีการด าเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป 
รวมทั้งมีมาตรการเสริมที่ส าคัญก็คือก่อนหน้านี้จะมีเงินช่วยพิเศษส าหรับผู้ปลูกข้าวเป็นค่าต้นทุน ๕๐๐ บาท  
ต่อตัน ค่าเก็บเกี่ยว ๕๐๐ บาทต่อตัน แต่ต่อไปนี้ ใช้วิธีจ่ายครั้ งเดียว ๑ ,๐๐๐ บาท เป็นมติใหม่ของ
คณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นมติแล้วก็ก าลังจะน าเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี
ต่อไป ส าหรับราคายาง มีมติของคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ได้น าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมได้มีมติที่จะประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางต่อไปและขณะเดียวกันก็มีมาตรการ
เพ่ิมเติมในการช่วยผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางให้สามารถท่ีจะมีวงเงินกู้พิเศษ ๒๐๐ ล้านบาท โดยรัฐบาลจะช่วย
ชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ นอกจากนั้น ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางแห้งก็มีวงเงินกู้ให้ ๒๐๐ ล้านบาท และช่วย
ชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เช่นเดียวกัน และมีนโยบายที่จะระบายสินค้าทางการเกษตรทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศออนไลน์โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของผลไม้ไทยและเป็นที่นิยม       
ซึ่งสามารถขายผ่านอาลีบาบาได้มากถึง ๔๐๐ ล้านบาท และรวมทั้งพืชเกษตรชนิดอ่ืนได้ไปขายใน Modern 
Trade อาทิ ห้างเซ็นทรัล เตรียมพ้ืนที่ไว้ ๑๐๐ ตารางเมตร ส าหรับให้เกษตรกร รวมทั้งชาวสวนผลไม้          
ไปขายฟรีโดยไม่คิดค่าพ้ืนที่ เป็นต้น ถือเป็นช่องทางที่รัฐบาลพยายามที่จะช่วยให้ราคาผลไม้ดีขึ้น แสดงให้เห็น
ว่าพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้ราคาตกทุกชนิด ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หรืออยู่ในช่วงสงคราม
การค้าที่ยังไม่ยุติ และแม้จะต้องมาเผชิญกับวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ในประเด็นของ
การค้าชายแดน เนื่องจากการค้าชายแดนมีความส าคัญและมีผลต่อการส่งออกของประเทศ ซึ่งรัฐบาล           
มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการส่งเสริมและผลักดัน พยายามเข้าไปร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งหอการค้า              
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สภาอุตสาหกรรม สภาผู้ส่งออกสินค้า สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด่าน    
ต่าง ๆ รอบประเทศ ในจุดชายแดนที่ติดกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยที่ติดกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่รัฐบาล
ได้ด าเนินการให้มีการค้าระหว่างชายแดน อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปยังประเทศที่ ๓ อาทิ สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และยังสามารถล าเลียงสินค้าผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือส่งออกทางเรือ
ไปสู่ทั่วโลกได้อีกด้วย ประเด็นสุดท้ายเรื่องอัญมณี ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลเรื่องธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการอัญมณีโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี ที่ต้องการจัดงานพลอยนานาชาติทุกปี แต่ปรากฏว่า ปี 
๒๕๖๓ ได้เงินเพียง ๓ ล้านบาท ไม่เพียงพอจัดงาน ขณะนี้ก าลังหาทางแก้ปัญหาร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภาคเอกชนเพ่ือสมทบทุนและให้การจัดงานพลอยนานาชาติจันทบุรีเกิดขึ้นได้แต่ในงบประมาณปี 
๒๕๖๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้ จังหวัดจันทบุรีจัดงานพลอยนานาชาติได้ 

  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า กองทุนหมู่บ้าน ไม่ได้
อยู่ภายใต้การด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย แต่อยู่ภายใต้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ ซึ่งไม่มี
ข้าราชการเป็นคณะกรรมการ โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้จัดการกองทุนเองทั้งหมด จะน าปัญหาเรียนให้หน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป ส่วนประเด็นกัดปัญหาการเซาะชายฝั่งนั้น มีหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งทะเล แม่น้ า มีปัญหา
กัดเซาะชายฝั่ง จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ๓,๐๐๐        
กว่ากิโลเมตร พบการกัดเซาะชายฝั่ง ๗๐๐ กว่ากิโลเมตร แบ่งเป็นมีผลกระทบรุนแรง ๒๒ กิโลเมตร ปานกลาง 
๒๙ กิโลเมตร เล็กน้อย ๓๗ เมตร ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรียกร้องผ่านท้องถิ่นให้แก้ปัญหา          
เช่น โครงการเขื่อนกั้นคลื่นหาดม่วงงาม มีทั้งกลุ่มคัดค้านและกลุ่มเห็นด้วย ยืนยันโครงการนี้เป็นความต้องการ
ของ ประชาชน ไม่ใช่ความต้องการของกรมโยธาธิการและผังเมือง อีกทั้งโครงการเขื่อนกั้นคลื่น หลักการ       
มี ๒ แนวทาง คือ นักวิชาการเสนอให้ปล่อยตามธรรมชาติ เมื่อมีพายุจะหอบทรายลงไปในทะเลช่วงสงบ ๘-๑๐ 
เดือนทรายก็กลับมา แต่ไม่มีทางกลับไปที่เดิม เพราะจะอยู่จุดหน้าหาด ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชน    
ที่มีท่ีดินติดทะเล ส่วนข้อเสนอเวรคืนที่ดินก็เป็นแนวความคิด ส่วนการสร้างเข่ือนกันคลื่นในปัจจุบันจะสร้างเป็น
ขั้นบันได เต่าจะเข้ามาได้เหมือนเดิม ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินการกัด
เซาะชายฝั่ง แต่ไม่ได้เสนอแนวทางแก้ไข หากจะตั้งคณะกรรมการตัดสินใจแก้ไข หรือปล่อยตามธรรมชาติ    
การเวรคืนที่ดินประชาชน หรือย้ายคน ก็ต้องท าตามกฎหมาย ยืนยันว่ามีจ านวนไม่น้อย แต่สิ่งที่ประชาชน
เดือดร้อนและหน่วยงานแก้ปัญหานั้นท าตามหลักวิชาการ ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสร้างเขื่อนเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ท าแบบเหมือน ๓๐ ปีที่แล้ว หากมีการทุจริตต้องถูกลงโทษอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใคร ต้องการให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปดูแลว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ผลักดัน      
ที่จะสร้างเข่ือนกันคลื่น แต่มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากตรวจสอบแล้วพบว่าที่ใดมีการทุจริตเกิดขึ้น
จะด าเนินการแน่นอน  
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  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
การจัดท างบประมาณได้จัดท าด้วยความเสมอภาค กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ให้ความส าคัญในความเสมอภาคระหว่างเพศ และได้มีการประชุม
กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายพรรคการเมือง เข้ามาร่วมด าเนินการเพ่ือที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่            
สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความเท่าเทียม ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเชื่อว่าภายในปีนี้จะได้น าเข้าสู่      
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ว่าในสภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจมีปัญหามาจากการ
แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-๑๙ ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบ และต้องยอมรับความจริงว่าในหลายอาชีพ
อยู่ในช่วงตกต่ าอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งในปัจจุบันเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล      
ดังนั้น คนที่มีอาชีพเดิมจะขาดทักษะด้านการประกอบอาชีพด้านดิจิทัล และขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
ใหม่ ๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะ อบรม โดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวนั้น ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตร ซ่ึงศูนย์ฝึกอาชีพ มีจ านวน ๘ แห่ง ทั่วประเทศ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจยุคใหม่ นอกจากนั้น ยังได้เน้นอาชีพของแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ซึ่งมีจ านวนมากถึง 
๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ขาดทักษะ ขาดการชี้น า ว่าจะมีอาชีพอย่างไรให้พ่ึงพาตนเองได้           
ได้มีนโยบาย ในคณะรัฐมนตรีว่าให้ทุกภาคส่วนมาร่วมด าเนินการ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ดูแลโรงเรียนต่าง ๆ และฝึกอาชีพในระยะสั้น ในส่วนของ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นการฝึกเกี่ยวกับ E-Commerce สินค้าออนไลน์ ด้านกระทรวงกลาโหม มีการฝึกอาชีพ   
โลจิสติกส์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม มีการร่วมมือกันในการฝึกทักษะเพ่ือให้คนไทยประกอบอาชีพ
ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ติดต่อสินเชื่อของธนาคารออมสิน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้
ด าเนินการครบวงจร โดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความคิดเห็นว่าให้
ตัดงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของค่าอาหารผู้สูงอายุนั้น และ
โครงการคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว และน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินการจัดสรรเลี้ยงอาหาร     
ให้เด็กเล็กได้ถึง ๖,๓๐๐,๐๐๐ คน จ านวนเด็กเล็กท่ีอยู่ในสถานเด็กเล็กมีเพียง ๒ ล้านคนเศษ โดยศูนย์เด็กเล็กที่
มีจ านวน ๕๓,๐๐๐ แห่ง ในส่วนสังกัดการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๑,๔๓๙ 
แห่ง ในส่วนสังกัดท้องถิ่น จ านวน ๒๐,๐๐๐ แห่ง  สังกัดกระทรวงศึกษา จ านวน ๓๐,๐๐๐ แห่ง 
กรุงเทพมหานคร ๗๓๙ แห่ง ต ารวจตระเวนชายแดน กระทรวงสาธารณสุข สมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นศูนย์
เด็กเล็กที่สามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว  จ านวนศูนย์เด็กเล็กได้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายภาคส่วน              
ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ท างานอย่างเต็มที่ ส าหรับบุคคลที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งได้ด าเนินการให้บุคคล
เหล่านี้มีที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและท างานอย่างมีความสุข 

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงข้อสังเกตถึงงบประมาณ     
ที่กระทรวงยุติธรรมได้รับนั้นอาจไม่เพียงพอไม่มากเท่าที่ควร ในส่วนข้อเท็จจริงของการปรับลดงบประมาณ    
ลงไปไม่ส่งผลต่อกระบวนการด าเนินการของกระทรวง และข้อค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงความ
เป็นห่วงถึงกองทุนยุติธรรมนั้น ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด ซึ่งกองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนหมุนเวียน ที่เป็นทุน
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ค้ าประกันของผู้ประกันตนเท่านั้น มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการกองทุนฯ ส่วนเงินช่วยเหลือเหยื่อ
จากคดีอาชญากรรม ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา     
เงินในส่วนนี้ รัฐบาลตั้งไว้ ๓๐๐ ล้าน และนายกรัฐมนตรีได้ให้งบกลางมาช่วยเหลืออีก ๑๗๖ ล้านบาท ส่วนปี 
๒๕๖๔ ได้มา ๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างแน่นอน ในส่วนของการช่วยเหลือ
ผู้ต้องหาในคดีต่าง ๆ ที่ล่าช้านั้น เนื่องจากมีความแตกต่างในเรื่องกรอบเวลาของการพิจารณาคดี บางคดีต้องใช้
คณะกรรมการหลายส่วน แต่มีแนวทางปฏิบัติคล้ายกัน ในประเด็นความแออัดในเรือนจ า รัฐบาลได้สนับสนุน
งบประมาณสร้างเรือนนอน ๒ ชั้น รองรับนักโทษให้ได้ ๘๐,๐๐๐ คน เพ่ือลดความแออัดและรัฐบาลมีการ
รณรงค์ด าเนินการใช้ ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) โดยให้ผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์
พักโทษจ่ายเงินค่าเช่าเองส่วนหนึ่งและรัฐบาลช่วยส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะสามารถลดความแออัดในเรือนจ าตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้ ในส่วน
ของกรมบังคับคดีที่มีหน้าที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ โดยจะใช้
มาตรการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ และเจ้าหนี้ หากมีการยื่นฟ้ืนฟูกิจการ ๒ ล้านขึ้นไป กรมบังคับคดีจะให้ความ
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกมีมาตรการรองรับไว้อย่างดียิ่ง   

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่าได้เตรียมแผนพัฒนา
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได าเนินการในพ้ืนที่ภาคใต้ และบ ารุงรักษาทางหลวงหมายเลข ๔๑     
และ ๔๒ โดยงบประมาณในการดูแลบ ารุงถนนพ้ืนที่ภาคใต้มีการตั้งงบประมาณ เพ่ิมขึ้นทุกปี ปีล่าสุดมี        
การตั้งงบประมาณ ๑๖,๘๐๘ ล้านบาท เพื่อบ ารุงพ้ืนผิวถนน โดยการตั้งงบฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ส าหรับ       
ทางหลวง เพชรบุรี - สงขลา ๑,๑๘๓ กิโลเมตร ตั้งงบประมาณ ๒,๙๐๑ ล้านบาท ทางหลวง ๔๑ ชุมพร - พัทลุง 
๓๘๓ กิโลเมตร ตั้งงบประมาณ ๙๗๔ ล้านบาท และทางหลวง ๔๒ สงขลา-นราธิวาส ๒๖๒ กิโลเมตร           
ตั้งงบประมาณ ๖๘๙ ล้านบาท งบประมาณบ ารุงถนนทั้งประเทศ ภาคใต้ได้งบประมาณ ๔,๕๑๙ ล้านบาท 
ภาคเหนือ ๓,๕๕๕ ล้านบาท ภาคอีสาน ๔,๗๑๕ ล้านบาท และภาคกลาง ๖,๗๕๐ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนภาคใดเลย การพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั้น เตรียม
ด าเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม - ชะอ า เป็นมอเตอร์เวย์ขนาด ๔ ช่องทางจราจร 
ระยะทาง ๑๐๙ กม. วงเงินลงทุนโครงการ ๗๙,๐๐๖ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ -ชายแดนไทย/มาเลเซีย เป็นมอเตอร์เวย์
ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗๑ กม. เงินลงทุน ๔๐,๖๒๐ ล้านบาท ขณะนี้ออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว 
และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ได้รับความ
เห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างรอบรรจุวาระ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า กระทรวง
แรงงานให้ความส าคัญกับการผลักดันตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม ให้แก่คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เพ่ือตอบสนองนโยบาย กระทรวงแรงงาน              
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โดยส านักงานประกันสังคม ได้ด าเนินการทั้งในด้านความคุ้มครองทางสังคม โดยการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่ งการ
ขยายอายุให้แก่บุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ ๖๐–๖๕ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการขยายฐานความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ชี้แจงว่า การพัฒนาการศึกษา 
กระทรวงศึกษามีความตั้งใจให้การศึกษาไทยมีความเป็นเลิศ ประเทศไทยมีโรงเรียน ๕,๐๐๐ กว่าโรงเรียน 
ส าหรับโครงการอาหารกลางวันโดยได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี เพ่ิมจาก ๒๐ บาท เป็น ๓๖ บาท โดยมีการจัดสรร
งบประมาณเฉพาะที่มีความจ าเป็นเท่านั้น หากโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพทางการศึกษา การประเมินสมรรถนะ
นักเรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต PISA เน้นการ
ประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตร     
ในโรงเรียน  

  พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงกรณีการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการใช้แผนบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนใต้ว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
ในการด าเนินการภายใต้การบูรณาการด้านความมั่นคงและน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา รวมไปถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนเพ่ือให้ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด าเนินการโดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และด้านการพัฒนารับผิดชอบโดย ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   
(ศ.อบต.) โดยการด าเนินการในปี ๒๕๖๑ มีการด าเนินการที่เป็นรูปประธรรมสามารถลดความรุนแรงในรอบ    
๘ เดือน ลดลงร้อยละ ๖๗.๓๗ ด้านการพัฒนาท าให้คนในพ้ืนที่มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๕ ซึ่งในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้ประชากรที่น้อยและรายได้ครัวเรือนลดน้อยลงกว่าร้อยละ ๔๒ โดยในพ้ืนที่อ าเภอ  
เบตง จังหวัดยะลา ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนฟ้ืนฟูปี ๒๕๖๔ และมอบ
นโยบายให้หน่วยงานในพื้นท่ีวางแผนฟื้นฟูต่อไปยังปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วย ส่วนในเรื่องของงบประมาณได้มี
การวางกรอบวงเงินไว้ที่ ๙,๗๓๑ ล้านบาท แบ่งเป็นงบด้านการพัฒนา ๕,๒๖๑ ล้านบาท และงบด้านมั่นคง 
๔,๔๗๐ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเน้นการพัฒนา การเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้คนในพ้ืนที่  โดยด้านความมั่นคง
ตั้งเป้าหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ลดเหตุการณ์รุนแรงลงร้อยละ ๕๐ มุ่งแก้ไขภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านยาเสพติด ประสิทธิภาพด้านข่าวกรอง การแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีและการเจรจาพูดคุยสันติสุข 
นอกจากนี้ด้านการพัฒนา ศ.อบต. ยังตั้งเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรม
ยกระดบัความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ ซึ่งทั้งหมดตั้งเป้าในปี ๒๕๖๔ ให้เกิดมูลค่าการลงทุนรายได้การท่องเที่ยว
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และรายได้ประชาชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ รวมไปถึงมุ่งเน้นให้พ้ืนที่มีความปลอดภัยเสริมสร้างพ้ืนที่ให้เกิดความ
เข้มแข็งรวมไปถึงเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงการพูดคุยสันติสุขซึ่งถือเป็น
เครื่องมอืส าคัญในพ้ืนที่ในการเจรจาพูดคุยได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการพูดคุยรวมไปถึงมีการลดงบประมาณลงเพ่ือปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมแต่ยังคง
ก าหนดเป้าหมายให้มีตัวชี้วัดคงเดิม โดยใช้การสร้างแนวคิดให้เยาวชนที่ไม่ใช่การล้างสมองแต่เป็นการส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจผ่านครูและผู้ปกครองโดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยรวมไปถึงผู้น าศาสนา
เข้าไปอบรมให้มีพ้ืนฐานความคิดไปในทางท่ีบวกไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน ส่วนการลงทะเบียนซิมการ์ดนั้น
จะพบได้ว่าผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นชนวนส าคัญในการก่อเหตุจึงจ าเป็นต้องมีการ
ยืนยันตัวตนผู้ใช้ซิมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมแปลงผู้ใช้งานยืนยันว่าเป็นการปกป้องประชาชนให้เกิดความ
ปลอดภัยและไม่ใช่การละเมิดสิทธิอย่างแน่นอน ด้านการเก็บดีเอ็นเอ เป็นการมุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
เพ่ือหาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษโดยเป็นการขอความร่วมมือในการเก็บพยานหลักฐาน ที่ไม่ใช่การบังคับ 
ด้านการข่าวเองเป็นเรื่องที่ส าคัญไม่ใช่การสร้างความหวาดระแวงให้กับคนในพ้ืนที่แต่เป็นการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและความสูญเสียรวมถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ ขณะที่กล้องวงจรปิดถือได้
ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการป้องกันการเกิดเหตุรวมไปถึงติดตามตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

  นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ชี้แจงว่า การบรรจุ
ข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ๔๕,๐๐๐ อัตรา ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานกับ
กระทรวงสาธารณสุข เกือบ ๒ แสนคน ยังไม่ได้บรรจุเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ รัฐบาลจึงอนุมัติ เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจ ใน ๒๔ สายงาน จึงมีบางกลุ่มที่ไม่ได้รับการบรรจุ แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ     
ส่วนกรณี ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ติงว่ารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปรียบเทียบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่า งบประมาณลดลงร้อยละ ๔๕ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ยืนยันว่าการจัดท า
งบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นการปรับพ้ืนฐานงานวิจัย เน้นที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยยกการท าวิจัยทั้งหมด 
ไปอยู่ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน อีกทั้งสถาบันวัคซีน ได้งบประมาณเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้ง
ยกระดับหน่วยงานเพ่ือความร่วมมือต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณใน พ.ร.ก.เงินกู้เกือบ        
๓ พันล้านบาท แยกเป็นสถาบันวัคซีนได้งบพัฒนาวัคซีนต้นแบบ ๙๕ ล้านบาท การทดสอบในสัตว์ ได้แก่      
หนู ลิง ซึ่งมีความก้าวหน้า เป็นที่พอใจการทดสอบในมนุษย์ ๗๐๒ ล้านบาท และผลิตวัคซีนต้นแบบ         
๑,๕๑๓ ล้านบาท สะท้อนความส าคัญ และเป็นความภาคภูมิใจของไทยที่พัฒนางานวิจัยด้วยตัวเอง           
ส่วนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท เป็นงบพ้ืนฐาน แต่กระทรวงสาธารณสุข           
ได้แยกงบด้านวิจัยเพิ่มเติม ๑,๐๐๘ ล้านบาท ได้แก ่งบพัฒนาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ๘ ล้าน งบวิจัยเชิงระบบ
สุขภาพ ๒๐๐ ล้านบาท งบวิจัยแก้ปัญหาโควิด-๑๙ และโรคระบาดในอนาคต ๓๐๐ ล้านบาท และตั้งศูนย์จีโน
มิกส์ EEC เป็นงบผูกพัน ๕๐๐ ล้านบาท ยืนยันว่าไม่ได้ลดงบวิจัยแต่เป็นการแยกงบ ๒ หน่วยงานไปที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
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  ต่อมาสมาชิกฯ ได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมและนัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
 
พักการประชุมเวลา ๐๑.๓๘ นาฬิกา 
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